

ข่าวการประชุมและติดตามหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ

(อพ.สธ.- อสส.)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตามราชการ และได้อธิบายให้นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

โดยดร. ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) การติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ. - อสส. ในเรื่องรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ระยะ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งนำเสนอโดยนายอภิเดช สิงหเสนี เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - อสส. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำเสนอผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี ต. ขามใหญ่ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี ซึ่งนำเสนอโดยนายณรงค์วิทย์ ชดช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

ประเด็นหารือเพิ่มเติมเรื่องแนวทางการดำเนินงาน ในทางปฏิบัติควรให้สำนักหรือสวนสัตว์อื่นๆ ที่สามารถสนองพระราชดำริตามกิจกรรมที่ระบุในแผนแม่บทของ อพ.สธ. - อสส. ได้กำหนดขอบเขตของพื้นที่ อาทิ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช กำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในแต่ละด้าน โดยมีผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ เป็นประธาน เพื่อสนับสนุนงานที่มีความประสงค์จะสนองพระราชดำริในแต่ละพื้นที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมนำเสนอองค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามโดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ เพื่อแจ้ง อพ.สธ. นอกจากนี้ ทาง อพ.สธ. ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนงานของทางองค์การสวนสัตว์ ประชาสัมพันธ์การขยายเครือข่าย อบต. และเทศบาลตำบล เพื่อสอดคล้องกับ “การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ของ อพ.สธ.

ทั้งนี้ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้เชิญชวนองค์การสวนสัตว์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เชื้อนครินทร์ อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีการหารือแนวทางการจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการร่วมกับ รศ. ผุสดี ปริยานนท์ หัวหน้าคณะปฏิบัติการ อพ.สธ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรม

